



Thông điệp này được đăng bằng tiếng Anh, Русский, Soomaali, Español, 简体中文 và Tiếng Việt tại trang mạng <https://go.usa.gov/xtBQC>.

Ngày 27 tháng Sáu năm 2022

Đến: Những Nhà Cung Cấp và Các Thực thể Quản Lý Hồ Sơ (Case Management Entities – CMEs)

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services - ODDS)

Về việc: Khóa Định hướng Mới dành cho Cơ quan Medicaid

Đơn vị Cấp phép ODDS và tôi đã nghe được ý kiến phản hồi và yêu cầu của quý vị về một khóa đào tạo mới cho các cơ quan Medicaid. Đơn vị Cấp phép đã miệt mài làm việc và lấy làm vui mừng thông báo về một khóa học mới, “Khóa Định hướng dành cho Cơ quan Medicaid.”

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, tất cả các lãnh đạo điều hành chủ yếu mới của các cơ quan Medicaid sẽ được yêu cầu hoàn tất khóa định hướng mới được ODDS phê duyệt. Tất cả các tổ chức nộp đơn xin trở thành một cơ quan Medicaid vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 cũng sẽ cần phải hoàn tất khóa định hướng này.

Những người đã hoàn tất khóa học thí điểm này đã phản hồi rất tích cực. Để đáp lại lời tuyên bố kết thúc của người thuyết trình, “Chuỗi khóa học định hướng muốn chuẩn bị cho các nhà cung cấp đạt được thành công,” Kim Clement của cơ quan cung cấp Kangaroo Care, trả lời, “Điều đó đã thực sự xảy ra trong suốt quá trình này. Tôi được chuẩn bị để thành công hơn sau khi tham dự khóa [orientation] này, hơn rất nhiều so với khi tôi mới bắt đầu. ”

Khóa học này là sự kết hợp của bảy phiên học trực tiếp và các mô-đun Ngày Làm việc (Workday) theo nhịp độ tự học và theo yêu cầu. Những người tham gia có thể [đăng ký tài khoản người tham gia khoá học làm doanh nhân diện mở rộng trên Workday bằng cách làm theo các hướng](#)

[dẫn sau](#) và sử dụng [hỗ trợ này để điều hướng Việc Học tập Workday \(Workday Learning\)](#) .

Vui lòng đón tìm một bản truyền thông vào ngày 30 tháng 6 sẽ cung cấp thêm thông tin chuyên sâu về khóa học này. Vui lòng gửi các thắc mắc của quý vị đến dd.licensing@state.or.us

Trân trọng,



Lilia Teninty
Giám đốc
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

Thông điệp của Giám đốc ODDS trước đây được đăng tại
<http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc Twitter @OregonODDS và [tham khảo trang web của chúng tôi](#).

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi braille hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận cuộc gọi từ tất cả dịch vụ chuyển tiếp dành cho người điếc, mù điếc, khiếm thính hoặc khuyết tật về phát âm. Để tìm hiểu thêm về các nhà cung cấp dịch vụ nói tiếp, vui lòng truy cập trang mạng www.oregonrelay.com hoặc www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.